

Số: **550** /BKHCN - TĐC

V/v: Triển khai thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng CP

Hà Nội, ngày **22** tháng **3** năm **2010**

Kính gửi: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ .

Ngày 30 tháng 9 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo quy định tại Quyết định này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có hệ thống cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương có trách nhiệm xây dựng và công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho từng loại hình cơ quan hành chính ngành dọc đóng tại địa phương trước ngày 31/12/2010. Căn cứ mô hình khung do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ công bố, cơ quan hành chính ngành dọc đóng tại địa phương đã và đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiến hành mở rộng lĩnh vực áp dụng nhằm bảo đảm toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Để triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tránh gây tổn kém về kinh phí, thời gian, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo các cơ quan hành chính ngành dọc trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 với thời hạn hiệu lực hết hạn trong năm 2010 (từ tháng 01 đến tháng 12/2010) như sau:

1. Đối với các cơ quan hành chính đã được phê duyệt kế hoạch và kinh phí thực hiện đánh giá chứng nhận lại: tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào tình hình thực tế tại Bộ, ngành, có thể xem xét, quyết định việc tiếp tục hoặc tạm thời dừng đánh giá chứng nhận lại đối với các cơ quan hành chính ngành dọc trực thuộc cho phù hợp.

Trường hợp dừng thực hiện việc đánh giá chứng nhận lại, Thủ trưởng cơ quan hành chính có trách nhiệm bảo đảm hệ thống quản lý chất lượng được thường xuyên duy trì theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001.

Sau khi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ công bố mô hình khung, các cơ quan hành chính nhà nước sẽ tiến hành mở rộng phạm vi áp dụng và thực hiện đánh giá chứng nhận lại để được xem xét, cấp Giấy chứng nhận theo quy định mới.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Cơ quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TĐC.

